

แผนที่ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฉ่ Strategy Map


วิสัยทัศน์




“การคมนาคมดี มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจ พื้นฟูประเพณี เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน”








พันธกิจ		๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ ทางบก และทางระบายน้ำ	๒. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย	๓. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๔. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
		๕. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และการกีฬา	๖. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมถึงการส่งเสริมสงเคราะห์อื่น	๗. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘. ส่งเสริมการฝึกอบรม และการประกอบอาชีพของประชาชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฉ่									
จุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนา		๑. เพื่อให้การบริการ โครงสร้างพื้นฐาน ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเพื่อยกระดับชีวิต ของประชาชนใน ชนบทให้เท่าเทียมกับ คนในเมือง	๒. เพื่อให้ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยปราศจาก สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ	๓. เพื่อให้ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	๔. เพื่อให้เด็ก นักเรียนทั้งใน โรงเรียนและนอก โรงเรียน มีระบบ การเรียนการสอนที่ ทัดเทียมกับโรงเรียน ในเมือง	๕.อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของ ท้องถิ่นไว้	๖.ลดปัญหาด้าน สาธารณสุข	๗.ชุมชนทุกระดับมี การจัดการ สิ่งแวดล้อม ชุมชน และพื้นที่สีเขียว เพื่อ เสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของประชาชนที่ เหมาะสม เป็นเมือง น่าอยู่	๘.ประชาชนมี อาชีพและมีรายได้ เพียงพอ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฉ่						
ยุทธศาสตร์		ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา การแก้ไขปัญหาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
แนวทางการพัฒนา		๑.การพัฒนาด้านการคมนาคมและการขนส่ง	๒.การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๓.การจัดการเครื่องมือในการออกแบบและงานผังเมือง	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
แนวทางการพัฒนา		๑. พัฒนาด้านการศึกษาในระบบและนอกระบบ	๒. พัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๓. พัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	๔. พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น					
แนวทางการพัฒนา		๑.ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	๒.ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมทางศาสนา		
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา การแก้ไขปัญหาสุขภาพดี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน					
แนวทางการพัฒนา		๑. ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ กีฬา ให้เพียงพอ	๒.ก่อสร้างสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกาย	๓.มีการบำบัดรักษาและป้องกันแก้ไข ปัญหาสุขภาพดี	๔.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารและการปกครอง					
แนวทางการพัฒนา		๑.เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและประสิทธิภาพการปกครองของบุคลากรและก่อสร้างอาคารสถานที่เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ	๒.พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นของประชาชน	๓.ฝึกอบรม พนักงาน สมาชิก อบต. และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน	

4